

# HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP

-----

Sáng ngày 20/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với một số địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các KCN, KKT, KCX, KCNC và CCN. Tham dự tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự họp tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan, Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC, KCX, CCN và đại diện một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các KCN; đại diện lãnh đạo của 09 doanh nghiệp FDI trong KCN và 01 chủ đầu tư hạ tầng KCN; Báo, Đài PTTH Hải Dương.

Theo số liệu của Kế hoạch và Đầu tư về tình hình quy hoạch, thành lập KCN, KKT (*gọi chung là KCN*) tính đến tháng 8/2021 trên phạm vi cả nước có 563 KCN nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 210,9 nghìn ha; trong đó, có 397 KCN đã được thành lập (trong đó có 04 KCX) với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 122,9 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp khoảng 82,6 nghìn ha (chiếm 67,2% diện tích đất tự nhiên); số KCN đi vào hoạt động là 291 và 106 KCN đang trong quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên tự nhiên lần lượt là 87,1 nghìn ha và 35,7 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đã đi vào hoạt động tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 71%.

Về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng đầu năm 2021, các KCN, KKT ven biển trên cả nước đã thu hút được khoảng 428 dự án đầu tư mới và tăng thêm đạt khoảng 8,1 tỷ USD (tăng 7,3% về vốn đăng ký mới và tăng thêm so với cùng kỳ năm 2020). Lũy kế đến cuối tháng 8 năm 2021, các KCN, KKT trên cả nước

thu hút được khoảng 10.963 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 230 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT ven biển đạt khoảng 140 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 100,7 tỷ USD (chiếm 47,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước), đóng góp vào NSNN khoảng 96,5 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng là 8%; 2,9%; và 2,5% so với cùng kỳ năm 2020. Các KCN, KKT ven biển đã tạo việc làm cho gần 4 triệu lao động trực tiếp (bao gồm 45 nghìn lao động nước ngoài), tăng khoảng 90 nghìn lao động so với cuối năm 2020.



*Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh, thành phố*

Tỉnh Hải Dương hiện có 13 KCN và 03 hợp phần mở rộng theo phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã được thành lập; trong đó có 11 KCN (bao gồm 01 hợp phần mở rộng - giai đoạn 1) đã xây dựng cơ bản đồng bộ kết cấu hạ tầng và đang hoạt động, với tổng diện tích theo quy hoạch chi tiết là 1.732ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các KCN đạt khoảng 83% trên diện tích đất công nghiệp được bàn giao. 11/11 KCN đang hoạt động đã đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn là 26.170m<sup>3</sup>/ngày đêm và được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền dữ liệu 24/24 giờ tới Sở Tài nguyên và Môi trường. Doanh nghiệp hoạt động trong các KCN nhìn chung tuân thủ nghiêm việc phân tách

nước thải, nước mặt theo quy định; 100% doanh nghiệp trong KCN thực hiện đấu nối, chuyển giao nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN.

Về tình hình thu hút đầu tư: Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các KCN đã cấp mới cho 13 dự án DDI (*trong đó có 4 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư trên 6.972 tỷ đồng, 9 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư trên 748 tỷ đồng*) và 04 dự án FDI thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 22 triệu USD; điều chỉnh 79 lượt dự án FDI (*trong đó có 26 lượt dự án FDI tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 166 triệu USD*). Luỹ kế đến nay, các KCN đã thu hút được 296 dự án đầu tư thứ cấp; trong đó, có 232 dự án FDI đến từ 21 quốc gia, vùng, lãnh thổ và 64 dự án DDI tổng vốn đầu tư đăng ký ước tính trên 5,1 tỷ USD (*suất đầu tư bình quân trên 06 triệu USD/ha đất công nghiệp*). Các dự án đầu tư vào KCN của tỉnh có vốn đầu tư tương đối cao (*bình quân 21 triệu USD/dự án FDI và 155,6 tỷ đồng/dự án DDI*). Hiện có 235 dự án đầu tư trong các KCN đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng khoảng 110.000 lao động trong và ngoài tỉnh, đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn và là một trong các nhân tố chính đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh. Nhiều dự án FDI trong các KCN sử dụng, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới trong sản xuất đã tạo sức kéo, điều kiện cho các dự án DDI tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, kỹ năng quản trị hiện đại.

Tổng hợp kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp và giải quyết của Chính phủ, các Bộ ngành được phân chia theo các nhóm kiến nghị như sau:

- Nhóm kiến nghị về thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.
- Nhóm kiến nghị về chính sách hỗ trợ các KCN, KKT, KCNC, CCN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
- Nhóm kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC, CCN giảm chi phí kinh doanh, tiếp cận nguồn lực.
- Nhóm kiến nghị về sửa đổi hoàn thiện các quy định cho hoạt động sản xuất của các KCN, KKT, KCNC, CCN.

Chính phủ, các Bộ ngành đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như cắt giảm chi phí, giảm dòng tiền ra và vào của doanh nghiệp; ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp; ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ bao gồm các chính sách, giải pháp nhanh, mạnh và kịp thời, mang tính tổng thể, bao quát; Bộ KH&ĐT đang hoàn thiện việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT.

Tiếp thu các ý kiến của các địa phương, Chính phủ cũng đưa ra các quan điểm, định hướng và giải pháp chính sách hỗ trợ hoạt động của KCN, KKT, KCNC, CCN trong thời gian tới như: Nhóm các chính sách, giải pháp cấp thiết cần triển khai ngay; nhóm các chính sách dài hạn, tạo nền tảng cho các KCN, KKT, KCNC, CCN phục hồi và phát triển. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu có các vướng mắc thì các doanh nghiệp có thể kiến nghị các Bộ, ngành và địa phương để kịp thời cập nhật, sửa đổi quy định pháp lý liên quan đến KCN, KKT, KCX, KCNC và CCN.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động trong phòng chống dịch từ khâu sản xuất đến lưu thông hàng hoá; thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định; phối hợp với các địa phương để thống nhất kế hoạch tiêm phòng cho công nhân; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ổ dịch tại các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần có kế hoạch cụ thể phân bổ vaccine về các địa phương có các khu, cụm công nghiệp, hướng dẫn các giải pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động./.

***Nguồn: Phạm Thị Ngọc Anh – Phòng QLĐT***